



## CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE

Administration: 51 Mitchell St Brunswick VIC 3056

Telephone: 0412 560 445 - 0422 870 414

www.vietcatholicmelbourne.org.au

ABN 74 690 227 579

### HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN VÀ HỖ TRỢ HĐGMVN TRONG CÔNG CUỘC CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Melbourne, ngày 29/06/2021

Kính thưa quý cha Tuyên úy,  
Quý Linh mục Tu sĩ nam nữ,  
Quý Ban Mục vụ và quý Hội đoàn, Phong trào,  
Quý ông bà anh chị em trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne.

Trước tiên, chúng tôi xin đại diện quý cha Tuyên Úy và Ban Điều Hành CĐCGVN TGP Melbourne, xin gửi tới quý cha, quý tu sĩ, quý ban Mục vụ, quý hội đoàn, phong trào và toàn thể ông bà anh chị em lời chào an bình của Chúa và phép lành của Hiền Mẫu Maria cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Chúng tôi xin thông báo việc mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa nhật 14/11/2021 theo truyền thống tốt đẹp hằng năm, chúng ta hội tụ về nhà thờ Chính tòa trong dịp đại lễ này, nhưng trước tình hình đại dịch với nhiều giới hạn thật bất bình, nên Ban Tuyên Úy cùng Ban Điều Hành CĐCGVN TGP Melbourne đã quyết định sẽ tổ chức Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo năm nay tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang và tùy theo tình hình chúng ta sẽ uyển chuyển trong việc tổ chức.

Thứ đến, đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành mãnh liệt trên thế giới, ngay cả tại Úc Châu và tiểu bang Victoria như chúng ta từng bị ảnh hưởng của cách ly và giãn cách... Trong những ngày gần đây đại dịch Covid-19 càng làm cho thế giới điên đảo và đang tái phát hung hãn tại Việt Nam cũng như một số nước Á châu. Làm thế nào để đối phó hiệu quả đối với đợt tấn công mới này?

Liên hiệp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lãnh đạo các quốc gia và tôn giáo đều cho rằng bí quyết hiệu quả nhất là tình liên đới. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: **“Có thể khắc phục được đại dịch... Nhưng chúng ta chỉ có thể thành công nếu chúng ta đoàn kết với nhau.”**

Trong tinh thần đó, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã kêu gọi tất cả giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, trong nước cũng như hải ngoại, hãy quảng đại vào cuộc, chung tay góp sức, cùng với Giáo hội trong công cuộc phòng chống đại dịch.

Trước hết, hãy xem trận đại dịch này như một cơ hội để yêu thương. Theo lời Chúa dạy, Kitô hữu phải nhìn nhận tất cả nạn nhân Covid-19 là “người lân cận” (Lc 10,28-29), sẵn lòng “vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15) dù họ là ai. Tứ hải giai huynh đệ.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no; lá lành đùm lá rách; nhiều điều phủ lấy giá gương! Hơn bao giờ hết, bao nhiêu người khó khăn đang trông chờ anh chị em thực thi giáo huấn của Chúa: “Ai đón tiếp anh em mình là đón tiếp chính Ta... Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một bát nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Ta, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10, 40-42).

Trước lời mời gọi của Chúa và của HĐGMVN, Ban Tuyên Úy cùng với Ban Điều Hành CĐCGVN TGP Melbourne đã họp bàn và quyết định phát động một chiến dịch quyên góp từ **Chúa Nhật 4/7/2021 tới 15/8/2021** (ngày bế mạc Đức Mẹ Thánh Du) để hỗ trợ HĐGMVN trong

trận chiến chống đại dịch Covid-19 này. Tất cả những đóng góp qua việc quyên góp hay qua các hình thức gây quỹ sẽ được tổng kết và gửi về cho Caritas của HĐGMVN.

Để phát động chiến dịch “Gây Quỹ” này, vào lúc **11g30 ngày Chúa nhật 04/07/2021** Ban Tuyên Úy và Ban Điều Hành cùng đại diện của các cộng đoàn sẽ tụ về Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện xin Chúa giúp chấm dứt cơn đại dịch cho thế giới và cùng với quý cha và các cộng đoàn chia sẻ cộng tác với HĐGMVN trong công cuộc cứu giúp các nạn nhân của đại dịch Covid-19 này.

Chúng tôi kêu gọi quý cộng đoàn sẽ có những cuộc quyên góp cho mục đích này và kêu gọi anh chị em có thể đóng góp qua bất cứ hình thức gây quỹ nào có thể.

Mọi đóng góp cho ngân quỹ, xin quý vị chuyển khoản vào các trương mục dưới đây hoặc gọi cho quý cha Tuyên Úy và Ban Mục Vụ các Cộng Đoàn.

Khi chuyển khoản, **xin nhớ ghi chú “Support HDGMVN”**.

- Trương Mục Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne:
  - Tên Trương Mục: **Vietnamese Catholic Community – Melbourne**
  - BSB: **063217** - Account Number: **10455074**
- Trương Mục Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
  - Tên Trương Mục: **Our Lady of La Vang Shrine**
  - BSB: **083347** - Account Number: **529783746**
- Trương Mục Trung Tâm Thánh Vincent Liêm
  - Tên Trương Mục: **St. Vincent Liem Vietnamese Catholic Community**
  - BSB: **083355** - Account Number: **628745710**

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với:

- Chị Thư Ký Maria Hồ Thị Thanh – 0403 419 798 – [thanh.htt@gmail.com](mailto:thanh.htt@gmail.com)
- Chị Thủ Quỹ Maria Quách Thị Sáng – 0434 361 579 – [sangfootscray@gmail.com](mailto:sangfootscray@gmail.com)

Ngày 15 tháng 8 năm 2021, nhân dịp kết thúc Thánh Tượng Mẹ La Vang thánh du thăm viếng các cộng đoàn Việt Nam tại TGP Melbourne, chúng tôi sẽ tổng kết và gửi về cho Caritas của HĐGMVN trong công cuộc cứu giúp các nạn nhân Covid-19.

Sự chia sẻ của quý ông bà anh chị em, vừa thực thi huấn lệnh yêu thương của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam. Cùng với những người đang gánh chịu thảm họa của cơn đại dịch, chúng tôi chân thành cảm ơn những nghĩa cử quảng đại bác ái của anh chị em.

Xin Thiên Chúa tình yêu và qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả công bội hậu cho quý ông bà, anh chị em. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và khẩn cầu Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ tất cả chúng ta khỏi những nguy hiểm của cơn đại dịch và mong ước chúng ta được sớm trở lại cuộc sống bình thường, được gặp lại nhau, cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa và nâng đỡ lẫn nhau.

Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ La Vang cùng các anh hùng Tử đạo Việt Nam,

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb  
Điều hợp viên BTU CĐCGVN Melbourne

GB Trần Ngọc Cẩn  
Trưởng BDH CĐCGVN Melbourne